

ประวัติการลัทธิแพทย์ ในประเทศญี่ปุ่น

โดย

พ.ต. เคนเนต เอฟ. เบอเรนส์ กองทัพบกสหรัฐ

จากนิตยสารของสมาคมลัทธิแพทย์อเมริกัน ประจำเดือนกันยายน 2491
ญี่ปุ่น ฮัสติสรี แพล

นับแต่แรกเริ่มเป็นต้นมา มนุษย์กับ
มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เมื่อ
มนุษย์ได้รวมรวมกันอยู่เป็น พวกเป็น หมู่ เพื่อ
คุ้มครองตัวเอง เขาก็พากันคิดหาเพื่อนผสม
ชีวิตในฤดูมรสุมที่หนาว และเมื่อลัทธิแพทย์
เกิดขึ้นมาได้ บ่อย จึงเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่
คนเราจะต้องการรักษาพยาบาลมัน ทั้งนี้ทั้ง
ไม่ว่าความรู้ ดึกและแง่ ของ การ ปฏิบัติ โดย
ธรรมชาติอย่างยังลัทธิแพทย์อันเดียวกันได้เป็น
ลัทธิแพทย์

ประวัติการลัทธิแพทย์ ใน ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเริ่มมาก่อนประวัติการนี้ อาจอธิบาย
ได้โดยแบ่งออกเป็นลัทธิสมัยหรือยุค เริ่มต้น
ก่อนสมัยสมัยของพระจักรพรรดิอึอิโกะ (595)
และอันลัทธิระหว่างรัชสมัยของ พระจักร
พรรดิอึอิโกะ

สมัยแรก หรือ เรียกว่า ยุค รักษา ด้วย
แล้ว เริ่มมีมาแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ถึงรัชสมัย
จักรพรรดิอึอิโกะในปี 595

ระหว่างยุคสองแคว 595 ถึง 804 ยุค
แพทย์หรือจะเรียกให้ถูกต้องว่า ยุคใช้วิธีการ

ลัทธิแพทย์โคมา เกาเหตโบราณรวมประเทศ
อิดลัทธิแพทย์ประเทศคือ โคมา โคดารา และ ชิ
รากิ วิธีการที่ใช้ในขณะนั้นได้กำเนิดขึ้นใน
ประเทศโคมา

ยุคสามระหว่างปี 804 ถึง 1861 คน
ชาวญี่ปุ่นใช้วิธีการรักษาด้วยแบบจีนและฮอด
แดนด และยุคที่ลัทธิหรือยุคสุดท้ายจากปี 1861
ถึง 1937 ใช้วิธีการแบบยุโรป

ยุครักษาด้วยมนต์
การกำเนิดของลัทธิแพทย์ญี่ปุ่น ตาม
โบราณศาสตร์ นับถอยหลังไป จนถึง โบราณ
กาลดึกดำบรรพ์ เจ้าชายโอมิก ซึ่งถือว่าเป็น
ผู้ให้กำเนิดการลัทธิแพทย์ ญี่ปุ่นได้ รักษาโรค
หนึ่งดอกของกระต่าย ด้วยรวงหญ้ากามา
หญ้าแพมพัสชนิดหนึ่ง (เข้าใจว่าจะคล้าย
หญ้า Cattail *Palaemon pratense* ผู้แปล) แม้
ในปัจจุบันนี้รวงหญ้ากามา ยา ใช้ในการทำขม
นามัน

"นิฮอน โชกิ" ประวัติศาสตร์เก่าที่สุด
ของญี่ปุ่นได้กล่าวถึงพวกชาวต่างชาติเรื่องโรค
ระบาดต่าง ๆ ที่เป็นแก่นมา และโคให้ รัฐบาล

ทราบและขอรับการ รักษาพยาบาล ทางสัตวแพทย์ พระจักรพรรดิทรงโปรดให้ เจ้าชาย โคยาตากา และ "ดัมมคติเทพ" อีก 16 องค์ศึกษา การรักษาสัตว์ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว เจ้าชายโคกาตา เคอิฉาและผู้ที่ทรงรับ นันตรศักดิ์คือกษัตริย์ได้เดินทางไปยังแคว้นเกษตรกรรมของประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งสัตว์ และเนื่องจากมีประวัตินานทุกกลายคดงกนเช่นน้อย มากแห่งในหนังสือ "นโยน โซกิ" วิชาสัตวแพทย์ "วิชารักษาด้วยมนต์" จึงอาจมีชน ในประเทศญี่ปุ่นก่อนประวัติศาสตร์

ยุคโคมา

ในปี 595 ระหว่างรัชสมัยของพระจักรพรรดิอูเอกิ พระยุพราชโฮโตโคชิทรงควบคุมนโยบายแผ่นดินแทนองค์พระจักรพรรดิ เจ้าชายพระองค์ นทรง ปรีชาสามารถ และ ชำของในเรื่องวัฒนธรรมทั้งของต่างประเทศและประจำชาติ พระองค์ จึงทรงวางแผนที่จะรับเอาความเจริญรุ่งเรืองของต่างประเทศเข้ามา เพื่อความรุ่งเรืองของชาติ ในปี 598 ภิษุรูปหนึ่งชื่อ เคอิจิ ชิง "เซียวซาญุโนวิชาสัตว์รักษา" ได้เดินทางมาจากเกาะไร ประเทศเกาหลี และเป็น สัตวแพทย์ ชาวต่าง ประเทศ คนแรก ซึ่งได้รับความยินยอมให้เข้าประเทศญี่ปุ่น เจ้าชายได้โปรดชำระราชสำนักนายหนึ่ง ชื่อตาชิบานา ศึกษาวิชาสัตวแพทย์ต่อภิษุเคอิจิ และ

ตาชิบานานัน เมื่อได้รับการศึกษาได้ จัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ ชนในเกาหลีเรียก "ราชวิทยาลัย" ซึ่งเป็นแห่งกำเนิดของ "วิชาการสัตวแพทย์ โคมา" ในอาณาเขตคัตสึระวันออกไกล

โดยเหตุ ที่ไมมี บันทึก กล่าว ถึง สัตวแพทย์ชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยม ประเทศญี่ปุ่น หรือการรักษาอื่นใดทางสัตวแพทย์ ก่อนการเข้ามาของภิษุเคอิ จิ (นอกจากวิชา รักษาด้วยมนต์) จึง อาจ ดันนิษฐาน ได้ว่า ภิษุของก นเป็นผู้ สอนวิชาการเจาะเลือด การ จี้แผลด้วยเหล็กกร้อน และยารักษา โดยภายใน ด้วย การ เพิ่มพูน จำนวน ม้า ของรัฐบาลและความนิยมในวิชาการสัตวแพทย์เพิ่มขึ้น สัตวแพทย์จึงได้รวมเข้าเป็น เจ้าหน้าทของ รัฐบาล

ในกฎหมายไตโหซึ่งพระจักรพรรดิบงกุประกาศใช้ในปี 701 ปรากฏว่า เจ้าหน้าทในกรมแพทย์หลวงมีตำแหน่งหมอนวด สัตวแพทย์ เก็ดซุกรและ พนักงานวัดนม รวมอยู่ ด้วย และในจำนวนเจ้าหน้าทของโรงสัตวหลวงต้องแห่งมีพนักงานวัดนม 50 นาย และ สัตวแพทย์ 4 นาย บรรดาประวัตินันท์กแดดังว่าระหว่างรัชสมัยพระจักรพรรดิถังโช(718) และพระจักรพรรดิโชมุ (249) สัตวแพทย์ประจำราชสำนักได้รับความ ยกย่อง เช่นเดียวกับเจ้าหน้าทแห่งอาซุพอน และได้มีการจัด

ของกิจการสัตวแพทย์ของรัฐบาล ขึ้นเป็นครั้งแรกในยุคนั้น

ยุคจีนและฮอลแลนด์

ในปี 805 ระหว่างรัชชสมัยพระเจ้าจักรพรรดิถัง ได้จัดตั้งกองฉันทหารชื่อ นากากันโค ไปตั้งที่กษัตริย์ชาติสัตวแพทย์ที่ประเทศจีน ภายหลังก็ได้พำนักอยู่เป็นเวลานาน นากากันโคกลับประเทศและจัดตั้งสถาบันขึ้นแห่งหนึ่งโดยใช้นามของตัวเอง ต่อมาเขาและบุตรต้องลงใต้จัดพิมพ์สมุดชื่อ ว่า "คำถามและคำตอบวิธีชื้อเกี่ยวกับวิชาสัตวแพทย์"

ระหว่างรัชชสมัยพระเจ้าจักรพรรดิยุ่นวา ในปี 827 ได้มีการกำหนด จำนวน ของ อีศวบรรณการ อีศวบาดิน และสัตวแพทย์ไว้ ในจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล และในสมัยพระเจ้าจักรพรรดิโยเซอปี 877 เจ้าพนักงานสัตวแพทย์ชื่อ โกตาคู คิโยอูชิ ได้ทำรายงานเกี่ยวกับม้าบรรณการ ซึ่งได้ รับการ รักษาพยาบาล และถวายพระเจ้าจักรพรรดิ

กฎข้อบังคับ ของ รัฐบาลเองก็ ซึ่ง พระจักรพรรดิไดโงประกาศใช้เมื่อปี 898 กล่าวไว้ในวรรคเกี่ยวกับ "พิรหิราโน" ว่า เมื่อองค์พระเจ้าจักรพรรดิเสด็จ ดู่สถานที่ บุชา หิราโน นั้น ในจำนวนผู้ โดยเสด็จจะต้องมี ภิกษุชิน โด หนึ่ง และนายสัตวแพทย์หนึ่งรวมอยู่ด้วย ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับ "อีศวเวชช" นั้น มีข้อความว่า

"ทุกฤดูใบไม้ผลิ จะต้องให้นามนงา 6 แกตตอน นามนพชประมาณ 3 แกตตอน นามนหม 1/4 แกตตอนและกำมะถัน 1/8 แกตตอน แก้วมาแต่ฤดู"

ในปี 978 ชะตุโยริ ตัมบา ได้จัดพิมพ์ชื่อเขียนเกี่ยวกับเวชศาสตร์ เป็นจำนวน 30 เล่มให้ชื่อว่า "อิชิโนโบ" ซึ่งตั้งนามมากได้มาจากคำร่าหม่อจีนได้แกงไอชื่อ "โบอิงเกงโกรอน" เกี่ยวกับวิชาปาโกโดยี หนังสือ "อิชิโนโบ" นออธิบายถึงอาการและการรักษาเกี่ยวกับโรคกตวัน และเป็นคำอธิบายเก่าแก่ที่สุดที่ทราบจนถึงโรคในในประเทศไทย แต่หนังสืออื่นหรือหนังสืออื่นไม่ได้บันทึกการเกิดเป็นของโรค (กตวัน) ไว้โดยจนกระทั่งศตวรรษต่อมา

ประวัติบันทึกเก่าบางฉบับกล่าวไว้ว่า ระหว่าง สงคราม ใน ประเทศ (Feudal Civil Wars) ชนศึกแต่ละนายมีนายสัตวแพทย์ประจำหนึ่งคน หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ "โมกุ โยเดดดู" (ยุทธภณท์) ได้พรรณภาพสัตวแพทย์กำลังคิดเอ็นหรือก้าม เนื้อมาเพื่อ ให้รูปชาติ ชนชอนอาจเป็นบันทึกฉบับแรกเกี่ยวกับการคิดเอ็นอย่างที่ปฏิบัติในวิชาสัตวแพทย์ทุกวันนี้

กฎหมายคุ้มครองสุนัข-ระหว่างศตวรรษที่สิบเจ็ด โชกุนทตุนาโยชิ ด้วยความปรารถนาต่อสัตว์ ได้จัดตั้งรางคอกแห่งหนึ่งขึ้นที่

ยศสุยา (โตเกียว) เพื่อรับมาป่วยในเขตคน
 ต่อมาไม่ช้าก็ได้ออกกฎหมาย ดอนซอคุมุครอง
 ดันชิซึ่งกำหนดไว้ว่า "ผู้ใดทำอันตรายแก่
 ดันชิจะได้รับโทษถึงตายและผู้ใดฆ่าสัตว์จะถู
 กตัดศีรษะและ ประจานไว้ ณ ตำบารณะ ดัดถน
 และให้เป็นเครื่องเตือนใจแก่คนของตำ
 บารณะชน"

ระหว่างยุคนี้ สัตวแพทย์ ซึ่งเป็นเจ้า
 หน้าที่ของรัฐบาดมีอำนาจ และเกียรติยศมาก
 มกคนไข้หรือผู้ติดตามถึงหกคน ผู้ถือหีบหนัง
 ผู้ถือรองเท้าหนัง ผู้พกษัตริย์ และคนร
 ด้ย เมื่อสัตว์คลอดลูก เจ้าของดันชิจะ
 ต้องรายงานให้เจ้าหน้าท รัฐบาด ทงคำ และตั้ง
 ทราบ และเรียก "หมอดันชิ" มารักษาพ
 ษยาด ด้วย ความ ระมัดระวังและ เหมะนคอันย
 ใหญ่ ส่วนแม่สัตว์นั้นได้ รับการเลี้ยงดด้วย
 อาหารอย่างดี มีผู้คอยปฏิบัติบเป็นดับ ๆ
 เป็นเวลาตั้งต้องสี่ปห้าปี และพออย่างเข้าวนที่
 ยี่สิบเอ็ด ตามคำสั่งของสัตวแพทย์ เจ้าของ
 และคนอื่น ๆ จะต้องนำสัตว์ออกจงเดินเพื่อ
 "คงคนกำลังอย่างเก่าก่อน" หากสัตว์ม
 ตายและไม่อาจหาซื้อแข็งแรงด้มเหตุผลได้ เจ้า
 ของจะต้องได้รับโทษถึงตาย หรือเนรเทศไป
 ยังเกาะไกล

ในยุคนั้นเอง เฮ็ดดู่เกะ อิมากาวา ผู้
 เชี่ยวชาญสัตวเด็ก ได้สร้างด้ม ความ มั่งคั่งไว้

มากมายในการรักษาพยาบาลสัตว์ ตาม
 บันทกนนวน ความดำริ้งในการรักษาตัว
 เด็ก ของเขา นั้น เนื่อง มาจาก พวดัดเคอร์ ซึ่ง
 ประกอบด้วยบัลลังก์กับถั่วแดง หาก
 ขนานนไม่ใผดให้เอาหญ้าแห้งเข้าบัลลังก์
 ด้ว ร้อยวัน เด็กรังแดงนำไปต่างน้าเป็น
 เวลาวันและตากแห้ง ยาคัมขนานนไซทง
 เพาะที่แะให้กินด้วย ปรากฏว่ารักษาหาย
 มากจนกระทั่งไม่จำกตอย แต่ในวงปฏิบคสัต
 แพทย์เท่านั้น ซ้ายปรากฏใช้เสนยาคนอก
 ด้วย

ด้มากมบ้องกัทหารณกรรมคอดัตวอน
 ไรชอนคองอยู่ได้เป็นเวลาเกือบด้ามสิบปี แต่
 ได้ถูกยกเด็กเด็ยเมื่อเดือนมกราคม 1704 ใน
 ดัมยชิโกกุ อิเนโรอิ มีอำนาจ

อิทธิพลฮอดแดนดัดแระจัน ระวังปด
 ศัตววรรษ ที่สิบเจ็ด และศน ศัตววรรษ ที่ สิบแปด
 อิทธิพลจันแะโดยฉะเพาะ ฮอดแดนดัดได้ถูกนำ
 เข้ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น โฉมหน้าของ
 การสัตวแพทย์ในระชนได้มาจากววรรณกรรม
 สัตวแพทย์ฮอดแดนดัด 15 เด็ม (ไม่ปรากฏชื่อ
 ผู้ประพันธ์) ซึ่งมารคิวดิ ชิมาดู่ เป็นเจ้าของ
 หนังสืออนมคตอนเกี่ยวกับโรคภายใน ศัตยกรรม
 และสัตว์ระกิตยาของสัตว

ในตอนที่เกี่ยวกับ ศัตยกรรม มีข้อความ
 เกี่ยวกับกรตอนมัตงน "เมื่อตอนมาเด็ยแต่

หรือ 1 1/2 ปีแล้ว มันจะหมดตำพอง
และมันจะแก้มรมมี ฉะนั้นนอกจากควนาย
ของมันว่า พดรบทงหตายตางขมาตอนทงตั้ง
การตอนควรจักทำในฤดูตอนบ่อน ของเดือนมีนา
จนหรือเมษายน และจะต้องกกไว้ในคอกจน
จนพดหายเป็นปกติ

ศกเคิก ฟุจิวา ได้เป็นสัตวแพทย์ ซึ่ง
ศึกษาวิชาสัตวแพทย์ ฮอตแดนตเป็น ครั้งแรก
และทอนความสำคัญจะมา ตกอยุ่ที่การผ่า
ตัดและคำบัญญัติทางกายวิภาค เพราะฟุจิวา
เมื่อเจ้าเรจแล้ว เขาได้จัดพิมพ์ตำราขนตอง
ชื่อว่า "การผ่าตัดควาฉใหม่"

เด็กม้ามัยแรก เมื่ออรรคราชทูต
อังกฤษไปตั้งประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 1858 เพื่อ
ตั้งสถานทูตนั้น ตัวทูตได้นำมาไปด้วยเพื่อ
เป็นมารชององครักษ 25 ตัว และก่อนหน้า
ที่อังกฤษไปตั้งชาว ญี่ปุ่น ได้บ่งกัน กับ มา
ชองเรจด้วยรองเท้าฟาง (มียู่จนทุกวันนี้)
และเนื่องจากอิทธิพลของอังกฤษ ชาวญี่ปุ่น
ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับสัตวแพทย์โดยเริ่มกับเฟอรัน
บัก (Bracken) โส้ของพระดัมรอยเค็มพนกับ
แล้วใช้กระดาษประบนอกขน แล้วใช้เหล็กแดง
มาจมน้ำ การห่อหุ้มเช่นนี้ให้การบ่งกัน
ได้ง่าย

เมื่อพันดัมยรัฐบาลโตคาากาว่า(1861)
พระรวงปลตายดัมยของโซกุน เคอิคิได้ยก

เด็กวิชาการ "สัตวแพทย์ผู้ติดตาม" และคอก
สัตว์ของรัฐบาล ความโอ้อำและหรรษาของ
รัฐบาลก็พลอยหมดไปด้วย

ยุคยุโรป

ในปี 1870 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเกษตรลงนายไปยังประเทศสหรัฐ
เพื่ออบรมการสัตวบาลน ก่อนท้เจ้าหน้าที่
ทงตั้งจะกลับประเทศญี่ปุ่นได้จางชาวอเมริกัน
ผู้หนึ่งชื่อ ดร. ยอร์จ เอ. เททชฮอตต. ดร.
เททชฮอตต ได้จัดสร้าง สถานทตตอง ขนแห่ง
หนึ่งชนทโคมาบา นอกกรุงโตเกียว เพื่อ
นำและเพาะพันธุ์ มาจากต่างประเทศในปี 1872
รัฐบาลนคว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตั้ง
คือนายกรัฐมนตรีวง การจัด ตั้ง โรงเรียน สัตว
แพทย์ ซึ่งมีทตถตุครเตรียมดัมปี และวิชา
สัตวแพทย์ตั้งมี ทตถตุครนวมทงตั้ง
ศาสตร์และลัทธิวิชา กายวิภาค การ
รักษากายใน ศัตยกรรม การทตตองทาง
สัตวแพทย์ การแปดและพระศศึกษา เมื่อ
เทียบการศึกษชาวชาติตอเท่าทเรา ทราบกัน
ปัจจุบันนี้แล้ว แผนการทงหมดเทียบเท่ากับ
การศึกษามทหนึ่งของวิทยาลัยสัตวแพทย์ของ
เรา

เพื่อเพิ่มพูนเจ้าหน้าที่ทางวิทยาการ ใน
เดือนตุลาคม 1876 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จ้างศาสต์
ครจารย์ ในวิทยาการด้านต่าง ๆ จากประเทศ

อังกฤษ รวมทั้งวิชาสัตวแพทย์ การเลี้ยง
 สัตว์ เคน การเกษตร พาณิชย และภาษา
 อังกฤษ เนื่องจากผลความพยายามครั้ง
 คร. ยอนท์ ออดมัส แมคไบรด์ จึงเป็นศาสตราจารย์
 วิชาสัตวแพทย์คนแรกที่มาประเทศญี่ปุ่น คร.
 แมคไบรด์ได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ ชน
 ทนทชชินจุกุ กรุงโตเกียว และเริ่มตั้งเมื่อต้น
 เดือนมกราคม 1878 ในปี 1881 นัก
 ศึกษาสัตวแพทย์รุ่นแรกได้สำเร็จวิชาจากโรง
 เรียน ในเวดาค้อมาโรงเรียนชินจุกุได้รวม
 เข้ามาเป็นแผนกสัตวแพทย์ศาสตร์ ของ วิทยา
 ดยเกษตรศาสตร์โตเกียว มหาวิทยาลัยโต
 เกียว

อิทธิพลทหาร เราจะไม่ต้องทวนความ
 จำเลย เมื่อเราย้อนกลับมาหามปี 1871 อีก
 ครั้ง เพราะพร้อมๆ กันกับการจัดตั้งสถ
 บันสัตวแพทย์พลเรือนตนเอง กองทัพบก
 ได้จัดเปิดสำนักชน ณ โรงพยาบาลทหารบก
 ในกรุงโตเกียวและโอซากา เพื่ออบรมสัตว
 แพทย์เข้ารับราชการทหารโดยเฉพาะ วิชา
 สัตวแพทย์และ อุปกรณ์ ได้จัดทำ มา ด้วยขบ
 ประมาณของกองทัพและต่อมาวิถยฐานะของ
 สัตวแพทย์ อัตราเงินเดือน และเครื่องแบบ
 ก็รวมเข้าไปในรบของทหาร

เนื่องจากความ ตื่นเต้นของประเทศฝรั่ง
 เสด็จในขวัระกิจของโลกในยุคนั้น วิชาทหารทหาร

และวิชาการสัตวแพทย์ของประเทศญี่ปุ่น จึง
 จำเริญร่อยตามแบบของประเทศนั้น ได้มีการ
 เสนอแผนเชิญ สัตวแพทย์จาก ฝรั่งเศส ให้มา
 เยี่ยมเยียนประเทศต่อรัฐบาล และในเดือน
 เมษายน 1874 จึงได้มีสัตวแพทย์หนึ่งนาย
 ชื่อ เอากัดด์ อังโก เดินทางมาถึประเทศ
 ญี่ปุ่นและจัดตั้งโรงเรียน สัตวแพทย์ ทหาร ชน
 แห่งหนึ่ง

เมื่อได้วาง ระเบียบ และหลักสูตร เรียบ
 ร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายญี่ปุ่นได้ตกลง ใ้ผู้
 ดอนเป็นชาวต่างประเทศและ กำหนดหลักสูตร
 เป็นเวลา 4 ปี หลักสูตรรวมวิชาฟิสิกส์ เคมี
 สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ ธรรมวิชา การ
 สัตวบาลณ์ ปาโกลโดย คณิตกรรม เวชช
 กรรม ฆะดมัตตวิ ไดุ้ชวิทยา และนิติเวช
 วิชาสัตวแพทย์ และเปิดสถานพยาบาลถ้ำ
 หรับโคมา และสุนัข เพื่อการปฏิบัติของนัก
 ศึกษา

ในปี 1875 แผนกการสัตวแพทย์ทหาร
 บกซึ่งชนรวม อยู่กับกรมแพทย์ ทหารบก ได้
 แยกออกเป็นหน่วยยี่สิบสี่ระชนตรงต่อรัฐมนตรี
 กดาโหม ในปี 1879 ได้มีการแต่งตั้งนาย
 พดสัตวแพทย์ประจำชน เพราะแตกอนนม
 นายพดคีตยแพทย์ต้องนายดำรงตำแหน่งนี้โดย
 ถือเป็นหน้าที่พิเศษจากหน้าที่อื่น

ก่อนหน้าการเดินทาง กลับประเทศฝรั่ง

เมื่อหมอดัตตยาจารย์
 และการศึกษาสัตวแพทย์ ไปยัง ประ
 สหประชาชาติโดยส่งหนังสือถึงทนาย
 ๒๖ ธันวาคม 1880 นักศึกษาหนึ่งได้
 ไปศึกษาที่วิทยาลัยสัตวแพทย์ใน ประ
 สหประชาชาติเป็นเวลา 4 ปี และต่อจากนั้นให้
 ไปศึกษาเพื่อรับปริญญาสัตว ประเทศเยอรมัน
 และจากศึกษาคนแรกที่ศึกษาในต่างประเทศ
 คล้ายกับ ผู้บิณฑกของ การ ประเทศน์
 ในเดือนกันยายน 1881 ผู้สำเร็จวิชาสัตว
 แพทย์ 9 นายได้รวมกัน จัดตั้ง โรงเรียน สัตว
 แพทย์ ขึ้นใน บริเวณ โบสถ์ ของ วัดโกโกกุจิ
 ของโยโกฮาม่า ใช้สถานที่ สัตวหนึ่ง ของตัวโบสถ์
 และเมื่อสหภาพการค้าค้าค้า ทำให้เกิด คำ
 ขอร้องจากเจ้าหน้าที่ การสอนแบบ
 วิทยาลัยสัตว และโรงเรียน ได้ย้ายมาตั้ง ใกล้
 ศาลากลางของกองทัพ ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้
 มีวิชาสัตวศาสตร์ปฏิบัติได้มาก
 การเรียนสัตวแพทย์ เดือนสิงหาคม
 1885 นับว่าเป็นครั้งแรก ที่จัดตั้ง วิชาการ จด
 ทะเบียน ความสำคัญที่ว่า "ผู้ปฏิบัติกา
 รสัตวแพทย์จะต้องมีใบทะเบียนอนุญาต โดย
 ทางการโดยผู้สำเร็จ การ ศึกษา จาก โรง
 วิทยาลัยสัตวแพทย์อาจารย์หรือสัตวบุคคล ซึ่ง
 รัฐบาลรับรองวิทยฐานะ อาจรับใบทะเบียน
 อนุญาตโดยไม่มีข้อบังคับ ในท้องถิ่นขาดแคลน

สัตวแพทย์ หากชำหัดดวงประจำ จังหวัดชลบุรี
 ผู้ไม่มีใบทะเบียนอนุญาตอาจได้รับใบทะเบียน
 อนุญาตชั่วคราวโดยอาศัย หลักความ ชำนาญ
 ทมมาแต่ก่อน
 แต่ปี 1886 มาจนปลายปี 1890 อาชีพ
 สัตวแพทย์ ได้ ประดพ อุปสรรค นานา ประการ
 เกือบกับกราก่อเกิดและจัดตั้งเช่นเดียวกับอา
 ชีพอื่น ๆ ในบเดียวกนตนเอง มีการดอบเพือ
 รับใบทะเบียนอนุญาต และในจำนวน ผู้ขอรับ
 ใบอนุญาต 263 นาย คง ออก ใบ ทะเบียน
 อนุญาตให้แก่ผู้สำเร็จวิชาเพียง 100 รายเท่า
 นั้น
 ในปลายศตวรรษที่ 19 ประเทศไทย
 เริ่มเห็นความจำเป็นของอาชีพสัตวแพทย์ และ
 จัดตั้งความกักสัตวชนเพื่อควบคุมโรคระบาด
 ในเดือนสิงหาคม 1899 ศาสตราจารย์
 ผู้ช่วย โทกีชิเก แห่งวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โตเกียวได้รับคำขอร้องให้เป็นผู้แทนประเทศญ
 ปุ่นในที่ประชุมสัตวแพทย์นานาชาติครั้งที่ 7 ที่
 เมืองบาเดน-บาเดน (ในประเทศเยอรมัน ผู้
 แปล) นับว่าเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นเข้าร่วม
 ในธุรกิจสัตวแพทย์ของโลก
 ความ เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษ ที่ 20
 ระหว่าง 10 ปีต่อมา มีการเปลี่ยนแปลง หลาย
 อย่างในทางปฏิบัติกาเกษตรของ ประเทศญ
 ปุ่น กฎข้อบังคับและพระราชบัญญัติ การ กัก

สัตว์ ทม อยุ่เดียวจน ได้ รับ การ ปรับปรุง และ
 เพิ่มบทบาทกวดขันยิ่งขึ้น ดำเนินการจัด
 ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ ขน ความก้าวหน้าได้
 ดำเนินต่อไปจนกระทั่งเกิดการสงครามรัสเซีย
 -ญี่ปุ่นขึ้น และมี การเคลื่อนย้ายขนนมกำลัง
 สัตว์ตามความจำเป็นของทางทหาร โดยเหตุ
 ฉะนั้นของที่ซึ่งไม่มีใครจะมีโรคก็ได้เกิดโรคระบาด
 สัตว์ ขนเป็นจำนวนมาก และเพื่อต่อต้านภาวะ
 การณ์เหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ขยาย สถาน
 ศึกษาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ นิชิ กาฮารุ ออก ไปอีก
 จากสถานศึกษาศาสตร์แห่งนั้นได้ ค้นพบ “วิธี
 การ และการ ให้ ความคุ้ม โรค รินเคอร์เปสต์
 ด้วยขนาดของสัตว์ ที่เป็นโรค” (วิธีนี้ ครั้งหนึ่ง
 ได้เคยนำมาใช้ใน การ ป้องกัน โรค รินเคอร์-
 เปสต์ ในประเทศไทย-ผู้แปล)

หลังจากการรวมประเทศเกาหลีเข้ามา
 เป็นราชอาณาจักรแล้ว ในปี 1910 สถาน
 ผลิตซีรัมรินเคอร์เปสต์ ในกรุงโตเกียวได้ย้าย
 ไปตั้งที่ฟุซัน ประเทศเกาหลี ซึ่งในเวลา 10
 ปีต่อมาการค้นคว้าได้ก้าวหน้าขึ้นไปจนถึงผลิต
 วัคซีนป้องกันโรครินเคอร์เปสต์ จาก กระต่าย
 (Lapinized vaccine)

ในปี 1921 ได้ จัดตั้ง The Comparat-
 ive Pathology Society และต่อมาผลิต
 แพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังได้จัดพิมพ์ นิตย
 สาร สัตวแพทย์ และ มีการ ประชุม สัตว แพทย์

ทั่วไปเป็นครั้งแรกอีกด้วย
 ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นคิดว่าตนเองมั่นคง
 พอที่จะดำเนินการ กับโรคระบาดได้ นั่นเอง ได้
 ปรากฏอาการที่เรียกว่า “โรคปอดบวมคิง
 ค็องของโค” ระบาดขึ้น ระบาดครั้งแรกปรากฏ
 ใต้ จังหวัดโอซากา และภายในเวลา 6 สั
 ปดาห์ โรค ได้ ระบาด ไปยัง ที่อื่น อีก 8 จังหวัด
 และเมื่อไม่สามารรถปราบปราม ให้สงบลง
 เจ้าหน้าที่การ สัตวแพทย์ของ ญี่ปุ่น ได้ ตั้ง ใจ
 ฆ่าสัตว์ บ่อยและสัตว์รวมฝูงทั้งหมด ประ
 มาณว่าสัตว์ถูกทำลายราว 1000 ตัว และ
 ด้้นค่าชาติใช้สัตว์ไปราว 600,000 เยน

ระหว่างเดือนกันยายน 1926 ด้้นมา
 ประดิษฐ์กรรมญี่ปุ่น (The Japan Inventive
 Society) ได้ประกาศชมเชยบรรณ 3 นาย
 วิทยากรสัตวแพทย์ และมอบรางวัลให้
 ดร. นาชิซากิ ผู้อำนวยการสัตวแพทย์กรม
 ทรวงเกษตรธิการในการ “คิดท้าวคชัน บั
 ภัณฑ์โรครินเคอร์เปสต์” และ ดร. ฮาดีอิ
 ผู้อำนวยการกิจการสัตวแพทย์ ในการทำ
 โยชน์ ให้อุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ คือ “วิธี
 เพศลูกไก่ออกใหม่และให้แก่ ดร. นากามู
 ผู้อำนวยการเกษตร “ในการค้นคว้าซีรัม
 โรคคอตีบของไก่”

ในเดือนเมษายน 1927 บรรดาด้้นมา
 ด้้นทองถิ่นได้ด้้นนอคือ ด้้นาโดเอ็ด ให้

และได้รับ
 จากกระทรวงเกษตรธิการ ใน
 หนึ่ง จึงมีการ ประชุม ใหญ่
 แห่งประเทศไทย
 สัตวแพทย์ศาสตร์ ของญี่ปุ่น ใน
 ขัน มา ถึงกาล ปัจจุบัน ของ
 ประเทศญี่ปุ่นแล้ว แต่
 ๓ เช่น “กร
 และบทบัญญัติของ
 ญี่ปุ่น” เหล่านี้เป็นเครื่อง
 ให้ เข้า
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 และการควบคุมผลิตภัณฑ์ทาง
 รวมทั้งจำพวกแอนติไบ
 (antibiotic agents) นั้นยังมี
 การกฤตกรรม (Quackery) ซึ่ง
 ให้หมดไปนอนอยู่ด้วย

งานค้นคว้าทางสัตวแพทย์ศาสตร์และ
 ที่งานด้านนี้เป็นงานสำคัญนับเป็นเวลานาน
 มาแล้ว ถึงกระนั้นก็น่าเสียดายว่าส่วนใหญ่
 ของวิชา นิพนธ์ ทมพ ๓๖๖ ๖๕ ๖๕ เพียง ๕ ให้
 เห็นว่าวงของความสำเร็จนั้น เป็นเพียงส่วน
 ของความดีนับได้น้อยไปกว่าจะมี กำเนิดของ
 ตัวเอง จะมียกเว้นบ้างกับบางประการเท่านั้น
 การเข้ายึดครอง ของ กองทัพ ยึด
 ครอบงำพันมิตรในประเทศญี่ปุ่น และด้วย
 การร่วมมือของ เจ้าหน้าที่ สัตวแพทย์ ประจำ
 กองทัพในแผนการบูรณะฟื้นฟู ประเทศจึง
 ว่า อนาคตของญี่ปุ่นในการสัตวแพทย์จะม
 คงยั่งยืน เพราะบรรดาสัตวแพทย์ (ญี่ปุ่น)
 ในฐานะนัก วิทยาศาสตร์คง จะตั้งเดิม ความ
 ภาวหน้าของวิทยาการไทยยัง
 หมายเหตุ เดชบอก ศักดิ์ราชและศต
 วรรษในเรื่องนี้เป็นคริสต์ศักราช และคริสต์ศต
 วรรษ ผู้แปล

ห้างหุ้นส่วนสุกรไทยจำกัด

สำนักงานเลขที่ ๓๓

ซอยโรงฆ่าสุกรหัวลำโพง

ทำการฆ่าสุกรจำหน่าย รมซื้อ

สุกรโดยไม่จำกัดจำนวน